

มอบแบนด์ให้ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกในสนามการแข่งขัน กีฬาระดับโลก



แบนด์ จับมือ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)

เปิดตัวแคมเปญ “แบนด์ซูปไปส์กัด...ร่วมเชียร์นักกีฬาไทยไปคว้าแชมป์”

มอบแบนด์ให้ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกในสนามการแข่งขันกีฬาระดับโลก

แบนด์ซูปไปส์กัด ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดตัวแคมเปญใหม่ “แบนด์ซูปไปส์กัด...ร่วมเชียร์นักกีฬาไทยไปคว้าแชมป์” เตรียมความพร้อมให้ทัพนักกีฬาไทยในการสู้ศึกการแข่งขันกีฬาระดับโลก นำทีมโดย โค้ชชิโก้-เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ฟรีเซ็นเตอร์ของแบนด์ซูปไปส์กัด ที่จะมาร่วมส่งต่อกำลังใจผ่านขวดแบนด์กว่า 20,000 ขวด ที่มอบให้ทัพนักกีฬาไทยทุกคนได้ดื่มก่อน ตั้งแต่ช่วงซ้อมจนถึงตลอดการแข่งขัน เพื่อให้ให้นักกีฬาได้ทุ่มเท และแสดงศักยภาพของนักกีฬาไทยได้อย่างเต็มที่ เพื่อคว้าชัยชนะกลับมาให้ประเทศไทย

นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า รู้สึกยินดีที่แบนด์ซูปไปส์กัดได้ให้ความสำคัญของนักกีฬาไทย และต้องการที่จะส่งเสริมในเรื่องของโภชนาการให้กับนักกีฬาไทยตั้งแต่เริ่ม เก็บตัวฝึกซ้อมไปจนถึงลงแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬา เพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพให้ประเทศเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำทาง การกีฬาของเอเชีย

สำหรับตัวนักกีฬาเองเรื่องโภชนาการ อาหารการกินถือเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง การบริหารอาหารที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักโภชนาการ จะทำให้นักกีฬามีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์เพียงพอสำหรับการฝึกซ้อม และพร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา นักกีฬาจึงควรที่จะให้ความสนใจอาหาร ตั้งแต่เริ่มต้นการฝึกซ้อม จนตลอดช่วงการแข่งขัน ดังนั้นนักกีฬาต้องเลือกบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายของ แต่ละคน

โดยที่ผ่านมามการกีฬาแห่งประเทศไทยมีนโยบาย ทิศทาง กฎระเบียบทางการกีฬาที่ชัดเจนในการส่งเสริม สนับสนุนให้สถาบันกีฬาของประเทศไทยสู่ความเป็นสากล เราดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อไปสู่สังคมกีฬาระดับโลก พร้อมสร้างความภาคภูมิใจ และความยิ่งใหญ่ให้กับประเทศไทยทางด้านกีฬา

ด้าน นางสาวพุดตาน พงศ์พัฒนาไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าทางแบนด์ซูปไปส์กัดได้ส่งเสริมให้คนไทยมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของชีวิตมาโดยตลอด ตามที่ทราบ

กันดีอยู่แล้วว่าอาหารและการออกกำลังกายมีบทบาทสำคัญมากในการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะในนักกีฬาการที่จะส่งเสริมสุขภาพและสร้างสมรรถภาพให้สูงขึ้นนั้น การบริโภคอาหารที่เหมาะสมทั้งช่วงเวลาของการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาจึง เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการแข่งขัน

ดังนั้น แบรินด์ซูปไก่สกัด จึงเปิดตัวแคมเปญใหม่ “แบรินด์ซูปไก่สกัด...ร่วมเชียร์นักกีฬาไทยไปคว้าแชมป์” ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทัพนักกีฬาไทยในการสู้ศึกการแข่งขันกีฬาระดับโลก โดยแคมเปญนี้แบรินด์ซูปไก่สกัดได้รับเกียรติจาก ชิโก้-เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ซึ่งเป็นพรี่เซ็นเตอร์ของแบรินด์ซูปไก่สกัด มาเชิญชวนให้คนไทยทุกคนได้ร่วมกันส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาที่จะเดินทางไป แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในสนามการแข่งขันระดับโลก ทั้งนี้ทางบริษัท เซเรบอส จะมอบผลิตภัณฑ์แบรินด์ซูปไก่สกัดจำนวนกว่า 20,000 ขวดให้การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทยทุกคนที่ไปร่วมแข่งขันในครั้งนี้ได้เต็ม ตั้งแต่ช่วงซ้อมจนถึงตลอดการแข่งขัน เพื่อให้ให้นักกีฬาได้ฟุ่มเฟือย พร้อมจะแสดงศักยภาพเลือดนักสู้ของนักกีฬาไทยสู่สายตาชาวโลกได้อย่างเต็มที่

ขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ร่วมสนับสนุนแคมเปญ “แบรินด์ซูปไก่สกัด...ร่วมเชียร์นักกีฬาไทยไปคว้าแชมป์” เป็นอย่างดี รวมทั้งสมาคมต่างๆ ทั้ง 15 สมาคม และนักกีฬาไทยทั้ง 48 ท่าน ที่ให้ความไว้วางใจเลือกแบรินด์ซูปไก่สกัดให้เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬา ระดับโลกในครั้งนี้ และนับเป็นปีที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนไทย เพราะเป็นปีที่นักกีฬาไทยได้ไปร่วมแข่งในกีฬาระดับโลกมากที่สุดอีกด้วย

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด คุณคณินนิตย และคุณพิธิมา โทร. 02 718 3800 ต่อ 131